



# สหกรณ์ออมทรัพย์ มข. จำกัด

## ข่าว

## NEWS

ผู้ ปณ.20 มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

โทร (043) 009007 ต่อ 44301 – 16,44328-29 08-31422699, 08-96224432

โทรสาร (043) 202422, [www.fincoopkku.com](http://www.fincoopkku.com), E-Mail Address : [sckku@fincoopkku.com](mailto:sckku@fincoopkku.com)

ฉบับวันที่ 1- 15 มกราคม 2560

### 1. สหกรณ์ อวยพรปีใหม่ 2560ผู้บริหาร มข. และคณะกรรมการที่ปรึกษา และผู้มีอุปการคุณกับสหกรณ์

เนื่องในวาระขึ้นปีใหม่ 2560 คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 37 ได้นำกระเช้าเข้าร่วมอวยพรปีใหม่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะกรรมการที่ปรึกษา ผู้ให้ความอนุเคราะห์ และผู้มีอุปการคุณกับสหกรณ์ฯ ดังนี้



รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย  
อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น



นายสามารถ ศรีวิริยาภรณ์  
สหกรณ์จังหวัดขอนแก่นรองนายทะเบียน



นายประสิทธิ์ พรหมประสิทธิ์  
หัวหน้างานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น



ศส.วิชัย ฉวีรัตนพันธุ์  
ที่ปรึกษางานรักษาความปลอดภัย



รศ.ดร.สมหมาย ปรีเปรม  
รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน



รศ.ดร.ศุภวัฒน์ นกร วงศ์ธนวุธ  
คณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น



นายสถิตย์ แก้วบุคคา  
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่



นายมนูญ บรรณวงศ์ศิลป์  
หัวหน้างานสวัสดิการ มข.



นางสุนิษา ไสวเงิน  
ผู้อำนวยการกองคลัง



นายเกษม ภูธรรมะ  
หัวหน้างานรักษาความปลอดภัย



นางพรณี สักดิ์ทัศนาศ  
รักษาการหัวหน้างานบริหารงบประมาณ



นางยุภา เศรษฐจรยา  
หัวหน้างานบริหารการเงิน

## 2.ประกาศ เรื่อง แนวทางการให้สินเชื่อสมาชิกที่มีหนี้กับสถาบันการเงินอื่น

เพื่อเป็นการช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อนให้กับสมาชิกที่มีหนี้เงินกู้ ช.พ.ค. ,ธ.อ.ส. และหนี้จากสถาบันการเงินอื่น จากสถาบันการเงินอื่น ที่มาใช้บริการสินเชื่อกับสหกรณ์ โดยค่างวดที่ปรับลดการส่งชำระหนี้รายเดือน หรือขอยกเว้น ไม่นำค่างวด ช.พ.ค.,ธ.อ.ส. หรือหนี้จากสถาบันการเงินอื่นมาคำนวณการขอกู้เงินกับสหกรณ์ ดังนั้น เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการบริหารงานสหกรณ์

อาศัยอำนาจตามข้อ 77(9) แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด พ.ศ.2556 ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 37 ครั้งที่ 20/2559 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559 จึงได้กำหนดแนวทางการให้เงินกู้ไว้ ดังนี้

1. สมาชิกที่มีหนี้ ช.พ.ค. ที่ปรับลดตามใบแจ้งรายการประมวลผลเงินเดือน ค่าจ้าง,บำนาญ,บำเหน็จรายเดือน มหาวิทยาลัยขอนแก่น หากมีการปรับลดยอดการส่งหนี้ไม่เกินร้อยละ 20 ของเงินส่งชำระหนี้รายเดือน ให้ที่ประชุมกรรมการเงินกู้พิจารณา

2. สมาชิกที่มีหนี้ ช.พ.ค. ที่ปรับลดตามใบแจ้งรายการประมวลผลเงินเดือน ค่าจ้าง,บำนาญ,บำเหน็จรายเดือน มหาวิทยาลัยขอนแก่น หากมีการปรับลดยอดการส่งหนี้เกินร้อยละ 20 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของเงินส่งชำระหนี้รายเดือน ให้ที่ประชุมกรรมการเงินกู้พิจารณา

3. สมาชิกที่มีหนี้ ช.พ.ค.ที่ปรับลดตามใบแจ้งรายการประมวลผล ค่าจ้าง,บำนาญ,บำเหน็จรายเดือน มหาวิทยาลัยขอนแก่น หากมีการปรับลดยอดการส่งหนี้เกินร้อยละ 50 ของเงินส่งชำระหนี้รายเดือน หรือสมาชิกขอยกเว้น ไม่นำเงินค่างวด ช.พ.ค. ,ธ.อ.ส. หรือหนี้สถาบันการเงินอื่นมาคำนวณการขอกู้ นั้น คณะกรรมการเงินกู้ต้องขอครุรายการส่งเงินชำระหนี้ของสถาบันการเงินอื่นเพิ่มเติม และให้นำเสนอคณะกรรมการดำเนินการพิจารณา

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป

## 3.ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมโครงการสร้างความคิดด้วยวิถีสหกรณ์ถวายเป็นพระราชกุศล

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด ได้รับแจ้งจากกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ โดยได้เชิญชวนให้เข้าร่วม”โครงการสร้างความคิดด้วยวิถีสหกรณ์ถวายเป็นพระราชกุศล” มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร สมาชิก ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน และประชาชน น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในก่อดำเนินชีวิต ลด ละ เลิก พฤติกรรมการใช้จ่ายในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์หรือบริโภคที่เกินพอดี โดยลดรายจ่ายในส่วนที่นำมาเก็บออมอย่างน้อยวันละ 1 บาท **แล้วนำมาออมแบ่งปันแก่สังคมและหรือผู้ด้อยโอกาสหรือสร้างประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม** เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ทั้งนี้ หากสมาชิกท่านใดสนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถติดต่อสอบถามมายังฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ ในวัน และเวลาราชการ 083-1422699 ,44304 ,44307 เริ่มโครงการออมตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2560

## 4.ขอเรียนเชิญสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2559



สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด ได้กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 เป็นวันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2560 ห้องประชุมพีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป สหกรณ์ฯ ใคร่ขอเรียนเชิญสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 ในวันดังกล่าว เพราะนอกจากสมาชิกทุกท่านจะ ได้ร่วมกันเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2560 แล้ว ยังต้องร่วมกันพิจารณาผลการดำเนินการ ประจำปี 2559 และพิจารณานุมัติงบประมาณรายรับ - รายจ่ายประจำปี 2560 โดยในวันดังกล่าวสมาชิกผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับ เบี้ยประชุม คนละ 500 บาท และภายในห้องประชุมยังมีการจับสลากเพื่อลุ้นรางวัลต่างๆ อีกมากมาย ดังนั้นสหกรณ์ฯ จึงขอเชิญชวนสมาชิกเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

### สหกรณ์ ใคร่ขอขอบคุณเครดิตภาพถ่าย จากเว็บเพจวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ###

บรรณาธิการข่าว : คณะกรรมการฝ่ายการศึกษาและประชาสัมพันธ์ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด